

Số: /TB-UBND

Hòa Cư, ngày tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Hòa Cư năm 2023

Thực hiện Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Ngày 29/5/2023, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội nghị đối thoại với Thanh niên xã năm 2023 với chủ đề ***“Thanh niên Hòa Cư tiên phong tham gia chuyển đổi số”***. Tham dự Hội nghị có đồng chí La Văn Tùng, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Chu Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã; đồng chí Tô Hồng Thái, Bí thư Đoàn xã; đồng chí Hứa Văn Hùng, Chủ tịch Hội nông dân xã; đồng chí Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an xã cùng các ban, ngành, đoàn thể xã có liên quan, Bí thư, Phó bí thư chi đoàn và đại diện thanh niên các Chi Đoàn thôn, chi đoàn Trường Tiểu học và THCS xã Hòa Cư.

Hội nghị đã tiếp nhận 06 kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên trên địa bàn huyện. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề về chính sách hỗ trợ, đào tạo, tập huấn, việc làm cho thanh niên trong thời kỳ mới, phát triển kinh tế số; vai trò của thanh niên về chuyển đổi số; cơ chế chính sách, giải pháp nâng cao nguồn nhân lực trong chuyển đổi số; nâng cấp hệ thống các trạm phát sóng, mạng 4G trên địa bàn xã; quản lý chất lượng, nguồn gốc các sản phẩm trên các trang mạng xã hội, sàn giao dịch điện tử; đảm bảo an ninh trên không gian mạng... Đây đều là những ý kiến, kiến nghị chính đáng và thiết thực của thanh niên, lãnh đạo UBND xã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến kiến nghị đề xuất của thanh niên. Tại Hội nghị đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản đã được Lãnh đạo UBND xã giải thích, thảo luận, trao đổi thẳng thắn với các đoàn viên thanh niên.

Để tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ thanh niên xã Hòa Cư mạnh về thể chất và trí tuệ, năng động, sáng tạo, là lực lượng nòng cốt, có tiềm năng to lớn, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay và tương lai, đồng thời để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số

49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong thời gian tới, đề nghị ban, ngành, đoàn thể xã và đội ngũ thanh niên xã Hòa Cư cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đoàn thanh niên xã Hòa Cư tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên đổi mới, sáng tạo, áp dụng chuyển đổi số, kinh tế số trên tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số toàn diện hiện nay.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương tiện để thanh niên nâng cao nhận thức, hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, các trang mạng xã hội, từ đó củng cố niềm tin của thanh niên, luôn chủ động, xung kích đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các hội viên chi đoàn thanh niên trên phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, định hướng cho thanh niên, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, đơn vị, đồng thời giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp như: tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên; ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến, đi đầu trong chuyển đổi số.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chương trình, kế hoạch như: nâng cao nhận thức của thanh niên với chuyển đổi số; đồng hành với thanh niên trong phong trào thi đua chuyển đổi số; thanh niên xung kích trong hoạt động chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi số theo từng lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, thương mại.

2. Tổ công nghệ số tiếp tục quan tâm, củng cố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào tất cả các hoạt động, lĩnh vực; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Trong đó lực lượng Đoàn viên, thanh niên phải là nòng cốt.

3. Đối với các Đoàn viên, thanh niên tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động do đoàn các cấp triển khai, phát động. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng... nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số trong đời sống và sản xuất, kinh doanh.

4. Các ban, ngành, đoàn thể, các thôn luôn quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng, tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường và luôn là người đồng hành với thanh niên trong công tác chuyển đổi số và lập thân, lập nghiệp. Mong rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều tấm gương thanh niên thành công trong chuyển đổi số, kinh tế số, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho xã, huyện nhà.

Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan, các trưởng thôn trên địa bàn xã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trên. Đề nghị Đoàn thanh niên xã thông báo đến đoàn viên chi đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ thanh niên trên địa bàn toàn xã./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện ;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã ;
- UB MTTQ xã & các tổ chức chính trị - xã hội ;
- Đoàn thanh niên xã;
- Trưởng TH&THCS xã ;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

La Văn Tùng